

ซีพีสานฝันฯ หนุน OYW2017 ร่วมคิดเปลี่ยนโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นำเสนอเมื่อ : 10 ก.ย. 2560

“ซีพี สานฝัน บันโอกาส...สู่ผู้นำรุ่นใหม่” ส่ง 20
เยาวชนคนรุ่นใหม่ตัวแทนประเทศไทยรวมเวทีประชุมผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2017 ณ
ประเทศโคลอมเบีย หนุน “กลุ่มลูกเหรียญ” นำเสนอมุมมองเรื่องสันติภาพ
“คิดเปลี่ยนโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”



“การเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถทำได้ในทันที
แต่ในขณะที่เดียวกันเราก็จะต้องไม่ละความสนใจที่จะทำให้ส่วนร่วมดีขึ้นด้วย ซึ่งเป็นหัวใจของการประชุม
One Young World ที่เชื่อมั่นว่าผู้นำรุ่นใหม่คือคนที่จะขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง
และขับเคลื่อนโลกไปสู่ความยั่งยืน”

คำกล่าวของ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ที่เชื่อมั่นในพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่
จึงได้เดินทางไปโครงการ “ซีพีสานฝัน บันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
โดยสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 15 คน
และผู้นำเยาวชนจากองค์กรภายนอกอีก 5 คน รวม 20 คน
เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World 2017” ณ

เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ภายใต้แนวคิด “คิดเปลี่ยนโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

โดยผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 1,300 คนจาก 190 ประเทศทั่วโลก

จะใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาสำคัญ 5 ด้านของโลก ได้แก่

1. ความยากจน (Poverty) 2. การศึกษา (Education) 3. สันติภาพและความปรองดอง (Peace & Reconciliation) 4. ความเป็นผู้นำ (Leadership & Government) และ 5. สิ่งแวดล้อม (Environment)

ในปีนี้อะริโอ เจริญ โภคภัณฑ์ ได้เปิดโอกาสให้ 2 ตัวแทนเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ หรือ

“กลุ่มลูกเหรียง” ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่สูญเสียครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้

ที่รวมตัวกันโดยใช้ความรักเป็นเครื่องมือในการฟื้นคืนความสงบสุขให้กลับคืนมาสู่บ้านเกิด

ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย รวมนำเสนอมุมมองของการสร้างสันติภาพด้วยความรักและการให้อภัย ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ประเด็นปัญหาสำคัญของโลกที่ถูกกำหนดเป็นหัวข้อในการประชุมครั้งนี้

โดยพิธีเปิดกิจกรรมและการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ตัวแทนประเทศไทยที่ True

Talent Center อาคารฟอรัมทาวเวอร์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

ได้เปิดเวทีชวนตัวแทนประเทศไทยทั้ง 20 คน ร่วมกันคิดและค้นหาคำตอบว่า

ผู้นำรุ่นใหม่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างไร โดยได้ข้อสรุปว่า “ความรัก” “ความฝัน” และ

“การพึ่งพาซึ่งกันและกัน” จะสามารถสร้างความมั่นคงที่แท้จริงให้เกิดขึ้น

และจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

“One Young World

เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ส่งเสียงและสะท้อนมุมมองต่อประเด็นปัญหาต่างๆ ของประเทศและโลก

ซึ่งจะเป็นโลกของพวกเขาเองต่อไปในอนาคต เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง

ซึ่งการได้ไปร่วมในเวทีนี้จะทำให้เราเห็นภาพใหญ่มากขึ้น ได้เห็นโจทย์และปัญหาที่ใหญ่ในระดับโลก

และได้มองเห็นเป้าหมายของคนรุ่นใหม่ที่จะมารวมขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งจะทำให้เรามองเห็นบทบาทของตัวเองที่ชัดเจนขึ้น มองเห็นว่าตัวเองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโลก

ซึ่งองค์ความรู้และแรงบันดาลใจต่างๆ ที่ตัวแทนทั้ง 20 คนได้รับจากเวทีนี้ จะช่วยทำให้ทุกคนเกิดการพัฒนาดตนเอง

แล้วนำความรู้กลับมาพัฒนาส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดให้กับคนอื่น ๆ

เพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับองค์กรและสังคมไทยของเรา

ซึ่งทุกคนที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในครั้งนี้ อาจจะมีคามสนใจในเรื่องราวต่างๆ ที่แตกต่างกัน

แต่สิ่งที่สำคัญคือทุกคนมีจิตใจเดียวกันคือมีความมุ่งมั่นและมีความฝันที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น”

ด้านทูตเยาวชน One Young World ปี 2014 นางสาวกมลนันท์ เจียรวนนท์

ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชนระดับโลกกับตัวแทนทั้ง 20 คน

โดยกล่าวว่าการเข้าร่วมการประชุมในปี 2557 ที่เมืองดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และปี 2558 ที่กรุงเทพฯ

ประเทศไทย ได้เกิดแรงบันดาลใจว่า ตนเองสามารถสร้างธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือคนอื่น ๆ ได้

โดยผสมผสานระหว่างพื้นฐานที่มีอยู่กับแรงบันดาลใจของเราที่ต้องการช่วยเหลือคนยากไร้ เด็กกำพร้า

หรือคนไร้สัญชาติเขาด้วยได้

“เวที One Young World เป็นประสบการณ์ที่อยากหาเวทีใดมาเทียบได้ เป็นเวทีที่มีคนรุ่นใหม่จากกว่า 200 ประเทศมารวมกันซึ่งยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับกีฬาโอลิมปิก

ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนในโลก เป็น ศิลปิน นักธุรกิจ หรือจะอาชีพอะไร

เราสามารถที่จะใช้ศักยภาพที่มีอยู่มาช่วยกันขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้เกิดขึ้นกับโลกของเราได้

ซึ่งทุก ๆ

ปีหลังการประชุมจะมีการทำลูกบอลที่เขียนขึ้นจากริบบิ้นที่แต่ละคนจะเขียนไปว่าตนเองต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร

นำมาร้อยต่อกันและพันขึ้นเป็นลูกบอลซึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นทุกปีเพื่อที่จะสื่อให้เห็นถึงพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่

ที่จะยิ่งใหญ่และมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกมากขึ้นทุกปี”

นางสาวอาชิตา ดอรรุเต จากสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือกลุ่มลูกเหรียง

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 ในจังหวัดชายแดนใต้

กล่าวว่านี่เป็นโอกาสที่ดีและโชคดีมากที่ได้รับโอกาสจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปสื่อสาร

ให้โลกได้รู้ว่าเยาวชนคนหนึ่งก็มีพลังและก็มีควมศรัทธาที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดตัวเองให้ดีขึ้นได้

ถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ในตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรมาก
เพราะการทำงานกับเด็กและเยาวชนที่จะต้องใช้เวลาในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

“สิ่งที่จะนำเสนอบนเวทีเชื่อว่าจะทำให้คนทั่วมุมโลกจะหันไปมองภาคใต้ของเรามากขึ้น
จะกลับมาโฟกัสที่ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ แลวกก็ได้เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหา
รวมไปถึงได้รับมุมมองหรือคำแนะนำใหม่ๆ กลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลง
เพื่อฟื้นคืนความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านของเรา เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย
หรืออย่างน้อยก็อยากให้ทุกคนหันมาร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง”

หลังจากนี้ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้ง 20 คน จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์และจากองค์กรภายนอกจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและวิสัยทัศน์ผ่านเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเหล่าวิทยากรชั้นนำของประเทศในหัวข้อต่างๆ ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ
CP Leadership Institute เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในระดับโลก และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประชุม One
Young World Summit 2017 เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับกลับมาพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร
เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย

สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ “One Young World Summit 2017”
มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 7 ตุลาคม 2560 ณ เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย
ซึ่งนับว่าเป็นการจัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกในทวีปอเมริกาใต้ โดยได้รับเกียรติจากผู้นำระดับโลก อาทิ
นายมุฮัมหมัด ยูनुส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ นายโคฟี อันนัน อดีตรองเลขาธิการสหประชาชาติ
รวมไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกหลากหลายอาชีพ มารวมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำเยาวชนจากทั่วโลก
เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้นำและเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อผลักดันให้โลกใบนี้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
และยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้จำนวนกว่า 8,000 คนทั่วโลก
และมีผู้คนมากกว่า 8.5 ล้านคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากโครงการที่ดำเนินงานโดยชุดเยาวชน One
Young World โดยประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี พ.ศ.2558